

Elite Travelers – Nền tảng Booking Du lịch Công nghệ

Elite Travelers là một nền tảng booking công nghệ mới nhất trên thị trường hiện nay.

DA NANG, VIETNAM, VIETNAM,
November 24, 2024 /

EINPresswire.com/ -- Giới thiệu về Elite Travelers, tên viết tắt là ET (Tên tiếng Việt: Du Khách Ưu Tú), có trụ sở tại Mỹ và ra mắt trên thị trường vào tháng 7 năm 2023. Công ty đại diện hình ảnh tại Việt Nam, với trụ sở tại TP. Đà Nẵng.

Elite Travelers là một nền tảng booking công nghệ mới nhất trên thị trường hiện nay, cách mạng hóa ngành du lịch kinh doanh, kết nối du lịch với các doanh nghiệp và cá nhân từ khắp nơi trên thế giới.

Elite Travelers hiện có hơn 2,5 triệu đối tác lưu trú trên nền tảng, cung cấp hơn 7.500 điểm đến, ký hợp đồng trực tiếp với hơn 20.000 đối tác khách sạn và lưu trú. Nền tảng này đang khai thác bán vé của hơn 400 hãng hàng không, trong đó có Vietnam Airlines và Vietjet Air, với các hành trình bay quốc tế và nội địa, với giá rất hấp dẫn.

Elite Travelers hợp tác với hơn 25 đối tác dịch vụ cho thuê xe. Bên cạnh đó, Elite Travelers đang cung cấp gói dịch



Hình ảnh các bạn sinh viên với Elite Travelers tại Việt Nam



Ms. Bianca Tirsin, Hoa hậu Hoàn vũ Romania 2020 – Chủ tịch Elite Travelers, Đồng sáng lập

vụ e-SIM điện tử toàn cầu.

Các dịch vụ sắp ra mắt bao gồm: du lịch trên du thuyền, các gói kỳ nghỉ, Concierge, và gói du lịch theo nhu cầu.

Cuối năm 2024, Elite Travelers sẽ ra mắt sản phẩm phần mềm ký kết hợp tác với các nhà hàng, quán cà phê, spa, thẩm mỹ viện và các công ty tour du lịch đủ tiêu chuẩn, mang lại cho khách hàng của họ nhiều lựa chọn đặt dịch vụ du lịch với giá tốt.

Nền tảng Elite Travelers cho phép người dùng kiểm soát toàn bộ hành trình của mình, giúp việc quản lý du lịch trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Về Ban Lãnh Đạo Elite Travelers

[CEO Daniel Popa, với hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khởi nghiệp công nghệ](#), xuất sắc trong quản lý đội ngũ, phát triển dự án, thành lập công ty và quản lý thành công.

Dưới sự lãnh đạo của ông, các công ty đã phát triển từ 2 nhân viên lên hơn 600 nhân viên tại Mỹ, với hàng nghìn nhà thầu trên toàn cầu, đạt doanh thu 54 triệu USD trong vòng ba năm kể từ khi thành lập. Đến năm 2018, các công ty của ông đã vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD.

[Bianca Tirsin, Chủ tịch Elite Travelers](#), là một doanh nhân, quản lý dự án, nhà phát triển doanh nghiệp, và là người ủng hộ nhiệt thành cho giáo dục chất lượng. Cô tin tưởng vững chắc vào tầm nhìn của mình về tương lai của doanh nghiệp, nơi phụ nữ đóng vai trò quan trọng và có tầm ảnh hưởng đáng kể.

Là người con của đất Việt, Linda Hương luôn mong muốn đưa nền tảng công nghệ du lịch hiện đại này về Việt Nam, góp phần quảng bá ngành du lịch, văn hóa, thiên nhiên và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế tại 156 quốc gia mà Elite Travelers đang khai thác và hợp tác.

[Linda Hương trong một buổi đào tạo cho nhà thầu độc lập](#)

Giới thiệu văn hóa và thiên nhiên Việt Nam ra thế giới

"Việt Nam có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, nhưng một trong những yếu tố quan



CEO Elite Travelers – ông Daniel Popa cùng Phó chủ tịch Châu Á - Linda Hương gặp gỡ ban lãnh đạo trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, trao đổi về chuyên mục tạo cơ hội việc làm cho sinh viên ngành du lịch.

trọng để ngành này có thể phát triển bền vững là tiếp cận với thị trường quốc tế. Với nền tảng công nghệ Elite Travelers, chúng tôi mong muốn tạo ra một cầu nối hiệu quả giúp Việt Nam phát triển ngành du lịch, thu hút khách du lịch quốc tế và nâng cao giá trị hình ảnh đất nước," Linda Hương chia sẻ.

"Chúng tôi không chỉ mong muốn phát triển ngành du lịch Việt Nam, mà còn hướng đến việc tạo ra cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên ngành du lịch, giúp các bạn có thể tiếp cận với một môi trường làm việc chuyên nghiệp, quốc tế, được học hỏi và đào tạo bài bản về các kỹ năng thuyết trình, khả năng lãnh đạo, phát huy tối đa kỹ năng quản lý, từ đó giúp các bạn tự tin hơn khi bước vào thị trường lao động toàn cầu, tạo ra thu nhập cao ngay sau khi tốt nghiệp."

CEO Elite Travelers – ông Daniel Popa cùng Phó chủ tịch Châu Á - Linda Hương gặp gỡ ban lãnh đạo trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng, trao đổi về chuyên mục tạo cơ hội việc làm cho sinh viên ngành du lịch.

Tầm nhìn tương lai của Elite Travelers

Elite Travelers mục tiêu trở thành một trong những nền tảng hệ sinh thái du lịch hàng đầu thế giới, thúc đẩy ngành du lịch, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế số, tạo ra cơ hội việc làm cho nhiều người, mang lại thu nhập cao cho các đối tác và cung cấp trải nghiệm du lịch tốt nhất cho khách hàng.

Trong thời gian tới, Elite Travelers kỳ vọng sẽ tiếp cận và phát triển ngành du lịch công nghệ mới tại Việt Nam, kết nối với nhiều đối tác, tạo cơ hội cho các cộng tác viên, sinh viên ngành du lịch và khách sạn, đồng thời mở rộng các cơ hội hợp tác quốc tế để phát triển hơn nữa.

Với những giá trị bền vững và tầm nhìn chiến lược, Elite Travelers chắc chắn sẽ là đối tác đáng tin cậy cho ngành du lịch Việt Nam trong hành trình vươn ra thế giới.

Tijana Damjanovic Gertner
Umbrella Marketing
[email us here](#)

This press release can be viewed online at: <https://www.einpresswire.com/article/762563856>

EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

© 1995-2024 Newsmatics Inc. All Right Reserved.